



ประกาศกรมควบคุมมลพิษ  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน  
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมควบคุมมลพิษ ฉบับลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ กำหนดให้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น นั้น

บัดนี้ การประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมได้แล้วเสร็จ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน ๒ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้ผ่านเกณฑ์จัดทำเอกสารผลงานและข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานฉบับสมบูรณ์ตามหัวข้อที่ได้เสนอไว้ในขั้นตอนการประเมินบุคคล จำนวน ๗ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๖ ชุด) ส่งให้ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม ในวันและเวลาราชการ ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป หากไม่จัดส่งตามที่กำหนด ให้ถือว่าหมดสิทธิ์ในการเข้ารับการประเมินผลงาน และจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลใหม่ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ <https://intranet.pcd.go.th/hr/> หัวข้อการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

อนึ่ง ในการประเมินผลงานหากได้ตรวจสอบหรือมีผู้ทักท้วงและได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ข้าราชการผู้ขอประเมินผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน นำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตนเองหรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงาน โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตนให้มีการทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ คำทักท้วงให้ทำเป็นหนังสือระบุข้อเท็จจริง ข้อทักท้วง ลงลายมือชื่อที่สามารถติดต่อได้เสนออธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และกรมควบคุมมลพิษจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศ อ.ก.พ. กรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี)  
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

บัญชีรายละเอียดรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ  
แบบทำยปรระกาศกรมควมคุมมลพิษ ลวงวันที่ ๕๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ เดิม		ตำแหน่งและส่วนราชการ ที่ได้รับผ่านเกณฑ์การพิจารณา		ชื่อผลงาน/ ข้อเสนอแนวคิด	สัดส่วน การดำเนินการ
		ตำแหน่ง/สังกัด	เลขที่	ตำแหน่ง/สังกัด	เลขที่		
๑	นางสาวชัชฎา อุปพงษ์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ ส่วนกลาง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	๑๑	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชำนาญการ ส่วนกลาง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	๑๑	ผลงาน การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จากระดับองค์การสู่ระดับบุคคล ของกรมควบคุมมลพิษ	๑. นางสาวชัชฎา อุปพงษ์ ร้อยละ ๘๐ ๒. นางอารีย์ บุญไพศาลติติก ร้อยละ ๑๐ ๓. นางสาวอมรรัตน์ ผิวอ่อน ร้อยละ ๕ ๔. นางสาวกัญญาภา เรืองฤดี ร้อยละ ๕
						ข้อเสนอแนวคิด การพัฒนากระบวนการรายงาน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานภายในกรมควบคุมมลพิษ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	

๐๒๕๖๖  
๕๐

บัญชีรายละเอียดรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาที่จะเข้ารับการประชุมคณะผู้บริหารเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ  
แบบท้ายประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ เดิม		ตำแหน่งและส่วนราชการ ที่ได้รับผ่านเกณฑ์การพิจารณา		ชื่อผลงาน/ ข้อเสนอแนวคิด	สัดส่วน การดำเนินการ
		ตำแหน่ง/สังกัด	เลขที่	ตำแหน่ง/สังกัด	เลขที่		
๒	นางสาวสุธาสินี เสนาะ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ ส่วนระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	๒๖๓	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชำนาญการ ส่วนระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	๒๖๓	ผลงาน การจัดทำประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔  ข้อเสนอแนวคิด การจัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล กรมควบคุมมลพิษ	๑. นางสาวสุธาสินี เสนาะ ร้อยละ ๘๐ ๒. นางสาวจุลวดี มณีศิลป์ ร้อยละ ๒๐